

**ỦY BAN NHÂN DÂN  
HUYỆN TUY PHƯỚC**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 17 /TB-UBND

Tuy Phước, ngày 21 tháng 02 năm 2014

### **THÔNG BÁO**

**Ý kiến kết luận của Chủ tịch UBND huyện  
tại buổi làm việc với UBND xã Phước Hưng về Kế hoạch triển khai thực hiện  
Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới đến năm 2015**

Ngày 20/02/2014, tại Hội trường UBND xã Phước Hưng, Chủ tịch UBND huyện đã chủ trì buổi làm việc với UBND xã Phước Hưng về Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới đến năm 2015. Tham dự buổi làm việc: Ở huyện có đ/c Huỳnh Đức Trị-Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy phụ trách địa bàn, đ/c Trần Kỳ Quang - PCT UBND huyện; các ngành: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Kinh tế và Hạ tầng, Tài chính - Kế hoạch, Tài nguyên và Môi trường, Nội vụ, Lao động Thương binh và Xã hội, Văn hóa và Thông tin, Y tế, Giáo dục và Đào tạo, Công an, Văn phòng HĐND và UBND, Đài Truyền thanh huyện (dự và đưa tin); Ở xã có Thường trực Đảng ủy, HĐND, lãnh đạo UBND, cán bộ các ban, ngành các hội, đoàn thể của xã Phước Hưng.

Sau khi nghe đ/c Dương Minh Tân - Chủ tịch UBND xã Phước Hưng báo cáo kết quả thực hiện phong trào xây dựng nông thôn mới trong thời gian qua ở địa phương, rà soát các tiêu chí đạt, chưa đạt, những vướng mắc, tồn tại trong quá trình triển khai thực hiện, các giải pháp trong thời gian đến. Kế hoạch triển khai trong năm 2014 và 2015 đối với những tiêu chí còn lại chưa đạt của xã, những đề xuất, kiến nghị; ý kiến tham gia của các thành viên dự họp; Chủ tịch UBND huyện có ý kiến chỉ đạo như sau:

1. Đánh giá kết quả đạt được trong thời gian qua:

Qua 3 năm triển khai thực hiện với sự đồng thuận và quyết tâm cao của tập thể Đảng bộ, chính quyền, các hội đoàn thể và nhân dân xã bước đầu đã đạt được những kết quả nhất định. Đã chủ động triển khai, vận dụng những cơ chế, chính sách phù hợp, lồng ghép có hiệu quả các chương trình, dự án đang triển khai trên địa bàn và vận động nguồn lực của nhân dân cùng tham gia chung sức xây dựng nông thôn mới.

Quá trình tổ chức triển khai thực hiện UBND xã đã tuân thủ theo đúng chương trình, kế hoạch của Huyện ủy, UBND huyện của hướng dẫn bộ tiêu chí, đã tổ chức thông báo công khai, thông tin tuyên truyền bằng nhiều hình thức, ban hành kế hoạch, thành lập Ban quản lý của xã, Ban phát triển thôn, tổ chức phát phong trào thi đua "Xã Phước Hưng chung sức xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2011-2015). Kết quả từ nguồn đầu tư của trung ương, tỉnh, huyện, xã và nhân dân tự nguyện đóng góp gần 96,5 triệu đồng, hiến đất với diện tích hơn 5.470m<sup>2</sup> để xây dựng, mở rộng đường giao thông, kênh mương. Ngoài ra nhân dân cũng đã tự xây dựng, sửa chữa nhà ở, chỉnh trang tường rào công ngõ, bố trí chăn nuôi hợp vệ sinh và tích cực đầu tư phát triển sản xuất để tăng thu nhập cho kinh tế hộ..., làm cho bộ mặt nông thôn của địa phương

ngày càng khởi sắc, nâng thu nhập bình quân đầu người của xã hiện nay đạt trên 16,4 triệu đồng/người/năm.

Theo đánh giá của xã đến năm 2013 xã Phước Hưng đã đạt được 13/19 tiêu chí của bộ TCQG XDNTM. Tuy nhiên qua soát xét các ngành thì đến nay xã đạt gần 15 tiêu chí. Thay mặt UBND Tôi ghi nhận và biểu dương sự cố gắng lớn của Đảng bộ, nhân dân xã Phước Hưng đã không ngừng nỗ lực tập trung phát huy nội lực để đầu tư, huy động, vận động sức người, sức của từ nhiều nguồn để thực hiện CTMTQG XDNTM. Bên cạnh những kết quả đã đạt được trong thời gian qua, cần quan tâm tập trung rà soát, củng cố xác định lại để tiếp tục phấn đấu đến năm 2015 cơ bản hoàn thành 19 tiêu chí quốc gia về NTM.

## 2. Một số nhiệm vụ cần tập trung trong thời gian đến:

Đảng bộ, chính quyền xã tiếp tục phát huy mạnh mẽ nội lực, huy động cả hệ thống chính trị của địa phương từ xã đến thôn bám sát cơ sở, tiếp tục công tác tuyên truyền, vận động nhân dân, cộng đồng thôn xóm tích cực chung sức XDNTM bằng nhiều hình thức, việc làm thiết thực, cụ thể. Huy động tất cả các nguồn lực trong và ngoài địa phương tham gia đóng góp XDNTM. Tiếp tục giáo dục ý thức cho người dân hiểu sâu hơn về ý nghĩa, xem đây là vai trò trọng tâm, làm chủ của nhân dân để nhân dân tự giác, thường xuyên, đặc biệt là vai trò của các hội đoàn thể phải chấp hành, gương mẫu, nêu gương trong việc XDNTM. Đối với 06 tiêu chí còn lại chưa đạt, trước mắt xây dựng lộ trình, kế hoạch cụ thể phân kỳ đầu tư xây dựng đạt kết quả:

- Đối với một số tiêu chí chưa đạt, giao Thường trực BCĐ XDNTM phối hợp với Thủ trưởng các ngành có liên quan và UBND xã Phước Hưng tổ chức rà soát, đánh giá lại, tổng hợp báo cáo đề xuất UBND huyện xem xét chỉ đạo xử lý.

- Đối với việc sáp nhập các điểm trường mầm non của xã thành 3-4 cmj trường mầm non, nếu được sự nhất trí trong tập thể Đảng bộ, chính quyền và đồng thuận nhân dân thì xây dựng kế hoạch tổ chức triển khai thực hiện, nhưng phải đảm bảo điều kiện học tập và sinh hoạt của cả thầy và trò. Riêng về nguồn lực để xây dựng trường mầm non đạt chuẩn theo bộ tiêu chí, trước mắt hướng thực hiện theo các chương trình mục tiêu quốc gia về giáo dục, Phòng GD-ĐT tham mưu UBND huyện báo cáo xin chủ trương tỉnh hỗ trợ cùng ngân sách địa phương để xây dựng.

Riêng việc đầu tư các phòng học thuộc trường Tiểu học và THCS đã đạt chuẩn theo bộ tiêu chí, do đó yêu cầu chưa cần thiết tiếp tục đầu tư trong giai đoạn hiện nay.

- Về cơ sở vật chất văn hóa của các thôn, đề nghị tổ chức rà soát, đánh giá lại theo hướng dẫn tại Thông tư số 06/2011/TT-BVHTTDL ngày 03/8/2011 và Văn bản số 4128/BVHTTDL-VHCS ngày 20/11/2012 của Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch. Sau khi rà soát điều chỉnh, có văn bản đề nghị cấp thẩm quyền phê duyệt điều chỉnh bổ sung Đồ án, Đề án XDNTM cho phù hợp với điều kiện thực tế để tiếp tục tổ chức thực hiện.

- Tiếp tục huy động các nguồn lực trong đó huy động tối đa nội lực của địa phương và bên ngoài để thực hiện, ưu tiên cho các tiêu chí chưa đạt. Định kỳ hàng

quý phải báo cáo kết quả tổ chức thực hiện cho BCD, UBND huyện (qua Phòng NN&PTNT) để theo dõi, chỉ đạo thực hiện.

- Giao Trưởng phòng Tài chính – Kế hoạch, phối hợp các ngành liên quan của huyện tổng hợp báo cáo đề nghị UBND huyện điều chỉnh những danh mục chưa cần thiết để tập trung ưu tiên cho các địa phương XDNTM xây dựng các công trình bức xúc và cần thiết hiện nay.

- Đối với lĩnh vực môi trường giao Trưởng phòng TN-MT phối hợp với phòng TC-KH xem xét nguồn kinh phí sự nghiệp môi trường và nguồn vốn các chương trình mục tiêu khác, đề xuất cho UBND huyện hỗ trợ. Việc đề nghị của xã về thu gom rác thải thì Phòng TN-MT cùng KT-HT làm việc lại với BQL Nước sạch và VSMT nông thôn về năng lực để mở rộng địa bàn thu gom rác thải, báo cáo lại UBND huyện.

3. Đối với những đề xuất, kiến nghị của địa phương ghi nhận và xem xét cụ thể nếu thuộc thẩm quyền của UBND huyện thì UBND huyện xem xét giải quyết.

- Về xây dựng mở rộng tuyến đường từ Trung tâm xã đến ngã ba ông Kẹ (điểm nhau tỉnh lộ 636 B); trong điều kiện nguồn lực hiện nay tỉnh huyện không có chính sách hỗ trợ, địa phương nên tính toán lại chưa thực sự cần thiết để đầu tư. Trước mắt cần xin chủ trương mở rộng tại ngã ba nối đường 636 B đi vào xã.

-Giao PCT Trần Kỳ Quang làm việc với Sở NN&PTNT có kế hoạch ưu tiên sớm đầu tư KCHKM cấp II tuyến kênh qua địa bàn xã do Công ty TNHH MTV Khai thác các công trình thủy lợi tỉnh quản lý.

- Giao Trưởng Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện rà soát, tổng hợp tham UBND huyện báo cáo xin chủ trương của tỉnh. Đối với những vướng mắc trong cơ chế hỗ trợ xi măng thực hiện kiên cố hóa kênh mương nội đồng, khi chính sách của tỉnh ban hành hỗ trợ xi măng thì địa phương đã triển khai xây dựng xong công trình.

Giao Trưởng phòng TN-MT tham mưu UBND huyện văn bản báo cáo UBND tỉnh cho chủ trương xử lý việc xây dựng các công trình có sử dụng đất lúa vướng về Nghị định 42 của Chính phủ.

Giao Trưởng Phòng TC-KH tham mưu UBND huyện báo cáo UBND tỉnh xem xét các nguồn lực đầu tư của TW, tỉnh trong các năm qua quá thấp so cơ cấu tỷ lệ đầu tư theo quy định.

Trên đây là ý kiến kết luận chỉ đạo của Chủ tịch UBND huyện, yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan liên quan và Chủ tịch UBND xã Phước Hưng nghiêm túc tổ chức triển khai thực hiện./.

**Nơi nhận:**

- TT Huyện ủy, TT HĐND huyện;
- CT và các PCT UBND huyện;
- Các Thành viên dự họp;
- UBND xã Phước Hưng (t/hiện);
- LĐVP; CVVP (K<sub>2</sub>);
- Lưu: VT. (T<sub>21</sub> b)

